
สําเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพุธ   ท่ี  ๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างชิ้น 

************************ 
จํานวนผู้เข้าประชุม   ๘  คน    
จํานวนผู้ไม่เข้าประชุม  -   คน 
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  พลโลก ประธานสภา ชาญชัย  พลโลก  

๒ นายประพาส  ศรีลา รองประธานสภา ประพาส  ศรีลา  

๓ นายศรีวิชัย  ขุนศรี ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ ศรีวิชัย  ขุนศรี  

๔ นางหงส์เนตร  พลหาญ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๘ หงส์เนตร  พลหาญ  

๕ นายภักดี  ไชยราช ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ ภักดี  ไชยราช  

๖ นางกิตติญา  วังกะธาตุ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๖ กิตติญา  วังกะธาตุ  

๗ นายอํานาจ  เมืองโคตร ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ อํานาจ  เมืองโคตร  

๘ นายสุนทร  โกพล ส.อบต. หมู่ท่ี  ๓ สุนทร  โกพล  

 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน   ๘  คน 
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางฤทธ์ิเจริญ  เทสันตะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ ฤทธ์ิเจริญ  เทสันตะ  

๒ นายศรีระศักด์ิ  วังกะธาตุ เลขานุการนายก อบต. ศรีระศกัด์ิ  วังกะธาตุ  

๓ นายมานพ  ครโสภา รองนายก อบต. คนที่ ๑ มานพ  ครโสภา  

๔ นายรังสฤษด์ิ  อินทร์ติยะ ปลัด อบต อบต. รังสฤษด์ิ  อินทร์ติยะ  

๕ นางสาวณัฐกมล  ดวนลี หัวหน้าสํานักปลัด ณัฐกมล  ดวนลี  

๖ นายศักด์ิวิวัฒน์  คําป้อง นายก อบต. ศักด์ิวิวัฒน์  คําป้อง  

๗ นางอรทัย  รัตนวงษา กํานันตําบลหนองย่างช้ิน อรทัย  รัตนวงษา  

๘ พ.จ.ท.ไพรสน  โสที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพรสน  โสที  

 
  



-๒- 
จํานวนผู้เข้าประชุม   ๘  คน    
จํานวนผู้ไม่เข้าประชุม  -   คน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 

๑ นายชาญชัย  พลโลก ประธานสภา 

๒ นายประพาส  ศรีลา รองประธานสภา 

๓ นายศรีวิชัย  ขุนศรี ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ 

๔ นางหงส์เนตร  พลหาญ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๘ 

๕ นายภักดี  ไชยราช ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ 

๖ นางกิตติญา  วังกะธาต ุ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๖ 

๗ นายอํานาจ  เมืองโคตร ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ 

๘ นายสุนทร  โกพล ส.อบต. หมู่ท่ี  ๓ 

 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน   ๘  คน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 

๑ นางฤทธ์ิเจริญ  เทสันตะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ 

๒ นายศรีระศักด์ิ  วังกะธาตุ เลขานุการนายก อบต. 

๓ นายมานพ  ครโสภา รองนายก อบต. คนที่ ๑ 

๔ นายรังสฤษด์ิ  อินทร์ติยะ ปลัด อบต อบต. 

๕ นางสาวณัฐกมล  ดวนลี หัวหน้าสํานักปลัด 

๖ นายศักด์ิวิวัฒน์  คําป้อง นายก อบต. 

๗ นางอรทัย  รัตนวงษา กํานันตําบลหนองย่างช้ิน 

๘ พ.จ.ท.ไพรสน  โสที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เปิดประชุม เวลา   ๐๙.๓๐ น. 
เลขานุการสภา  - เรียนประธานสภา คณะบริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ขณะน้ีเวลา ๐๙.๓๐ น.  ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน  
ท่ีได้ลงช่ือในสมุดลงเวลาและท่ีน่ังอยู่ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอันทรงเกียรติแห่งน้ี 
จํานวน  ๘  คน  ซ่ึงครบองค์ประชุม ลําดับต่อไป ขอ เรียนเชิญ ท่านประธานสภา  ได้จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัยและ  กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  ประจําป ีพ.ศ. 
๒๕๖๕ วันพุธ   ท่ี  ๘  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕  เชิญครับ 

 
  



-๓- 

ประธานสภา-      จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวสวัสดีที่ประชุม  และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยท่ี  ๑ คร้ังท่ี  ๒  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันพุธ   ท่ี  ๘  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕   
จากนั้นดําเนินการตาม  ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

๑. แนะนําพนักงานส่วนตําบลบรรจุใหม่  มาบรรจุราชการเม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ช่ือ นางสาวพิมพิไล  จันทร์หอม 

มติท่ีประชุม – รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

๑. การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี ๓  ประจําปี  ๒๕๖๕ วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ประธานสภา – เรียนคณะบริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียตริและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในระเบยีบวาระน้ีผมขอ 
  มอบหมายให้เลขานุการสภาเป็นผู้ดําเนินการเชิญครับ 
เลขานุการสภา - เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียติรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในระเบียบวาระนี้มีท่านใดจะ 

แก้ไขข้อความในบันทึกการประชุสภา  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๓ ประจําปี  ๒๕๖๕  วันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  ท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม – เห็นชอบ เปน็เอกฉันท์  ๗  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องพิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ระบบปิด แบบ Waste to Energy (  WTE ) และโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ระบบปิดโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบ
ปิดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองนครพนม 

 

 

-๔- 
 

ประธานสภา ฯ – เรียนคณะบริหารและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านในระเบียบวาระน้ีผมขอเชิญท่านนายก 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ินเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเชิญครับ 



นายก-  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยเทศบาลเมืองนครพนม   
ซ่ึงเป็นคลัสเตอร์กลุ่มท่ี ๑  ในการบริหารจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ  Waste to 
Energy ( WTE )  เพ่ือแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาวให้มีความม่ันคงย่ังยืนตามแบบแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔  เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  เทศบาลเมืองนครพนมได้ขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ินให้นาํบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to  

Energy (  WTE ) และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ระบบปิดโดย
การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนครพนม  เพ่ือให้สภา ฯ มีมติเห็นชอบ
และรายงานผูก้ํากับดูแลเพ่ือทราบและแจ้งให้เทศบาลเมืองนครพนมทราบด้วย  สําหรับรายละเอียดบันทึกข้อตกลง
และโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูป 
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) 

บันทึกข้อตกลงฉบบัน้ีทําขึ้นในวันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือกัน   จัดทําบริหารสาธารณะ
ขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕  ระหว่าง เทศบาลเมืองนครพนม โดยนาย
นิวัต เจียรวิริยบุญญา ตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  กับ นายศักด์ิวิวัฒน์ คําป้อง ตําแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน โดยมีข้อตกร่วมมือกันดังน้ี 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 

๑.๑  เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบWaste 
to Energy (WTE) ของกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการ (Clusters) ท่ี ๑ ซ่ึงปัญหาขยะลันบ่อกําจัดขยะ แบบฝังกลบอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเส่ียงต่อสุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจากมลพิษของขยะมูลฝอยชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียงสถานีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองนครพนม 

  



-๕- 

๑.๒  เพ่ือมอบหมายให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดขยะมูลฝอยโดยการ 

แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 ๑.๓  เพ่ือร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นตามวาระแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔และแผน
แม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

ข้อ ๒  ระยะเวลาดําเนินงานและงบประมาณ 

โครงการดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา ๒๕ ปีโดยเทศบาลเมืองนครพนมไม่ต้องลงทุนเองแต่เป็นการ 

มอบหมายให้เอกชนเข้าดําเนินการในรูปแบบการลงทุนแบบ BOO (Build-Own-Operate) ซ่ึงเอกชนจะต้องจัดหา
แหล่งเงินทุนมาดําเนินการเองท้ังหมดภายในระยะเวลาท่ีสัญญากําหนดโดยเอกชนไม่ต้องโอนสินทรัพย์ให้กับ
เทศบาลเมืองนครพนม เม่ือสิ้นสุดสัญญา 

ข้อ ๓ กรอบแนวทางความร่วมมือ ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ 

๓.๑  ท้ังสองฝา้ยร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ 
Waste to Energy (WTE) โดยมีเทศบาลเมืองนครพนมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการโครงการ 

๓.๒  ท้ังสองฝา่ยมีส่วนร่วมเสนอแนะแก้ไขและร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินงานในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

๓.๓  ท้ังสองฝา่ยตกลงร่วมกันในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นใหม่และกาํจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างภายในพื้นท่ีให้หมดไปโดยการเก็บคัดแยกรวบรวมและขนสง่ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีตนเองส่งให้กับ
เทศบาลเมืองนครพนมเพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิด 
 ๓.๔  เทศบาลเมืองนครพนมจะกําหนดอัตราค่าบริการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ เรื่อง การกําหนดอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอย     ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔ 

๓.๕  กรณีมีข้อพิพาทเก่ียวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

-๖- 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความต้ังใจในการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ท้ังสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมกันไว้หลักฐาน 



  
(ลงช่ือ)         นิวัต   เจียวิริยบุญญา               (ลงช่ือ)       ศักด์ิวิวัฒน์ คําป้อง 
             ( นายนิวัต    เจียวิริยบุญญา )              ( นายศักด์ิวิวัฒน์ คําป้อง ) 
 ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม                    ตําแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน 
 

(ลงช่ือ)                วิชิต ท่องปาน             พยาน 
( นายวิชิต ท่องปาน ) 

ตําแหน่ง ท้องถ่ินจงัหวดันครพนม 

 

                (ลงช่ือ)   สุพงศ์รัฐ อุตะมะ           (ลงช่ือ)    จีระศักด์ิ  ตะมิน 
                     ( นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ)                     (นายจีระศักด์ิ  ตะมิน) 
           ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม         ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลเมืองนครพนม 

……………………………… 
๑.หลักการและเหตุผล 

เม่ือปี ๒ ๕๕๙ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กําหนดให้มีการแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยเปน็วาระแห่งชาติ
ขึ้น โดยคณะรฐัมนตรีมีมติในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกํากับ
ดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการบริหารจัดการ   ขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

จากข้อมูลเม่ือปี ๒๕๖๑ พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศ ประมาณ    ๒๗.๙๓ 
ล้านตัน ซ่ึงมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ ๑.๑๕ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ท้ังนี้ เปน็ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
ในพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด ประมาณ ๒๓.๑๐ ล้านตัน คิดเปน็รอ้ยละ ๘๓ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) และมีปริมาณขยะ
มูลผ่อยที่ถูกนาํไปกําจัดอย่างถูกต้อง ๑๐.๔๕ ล้านตัน คิดเปน็ร้อยละ ๓๘.๘๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
ส่วนท่ีเหลือเปน็ขยะมูลฝอยท่ีถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ๗.๓๒ ล้านตัน เม่ือพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม หลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า 
การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มตีขึ้น หลงัจากท่ีมีการประกาศใหก้ารจัดการขยะมูลฝอยเปน็วาระแห่งชาติ โดยมี
ปริมาณขยะท่ีมีการนําไปใชป้ระโยชน์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากรฐับาลมีการส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือนํา
กลับมาใช้ประโยชนใ์ห้มากที่สุด 
  



-๗- 
จังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ ประมาณ ๕,๔๒๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๑๒  อําเภอ ๙๙ 

ตําบล ๑,๑๓๑ หมู่บ้าน มีประชากร ๗๑๘,๑๓๔ คน โดยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลีย่    มากกว่า ๘๒๔ ตัน/วัน 
สําหรับเทศบาลเมืองนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ ๒๔.๑๒๕ ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร ๒๖,๐๙๓ คน จํานวน
ครัวเรือน ๑๓,๖๘๕ ครัวเรือน มีขยะเกิดขึน้รายวันมากกว่า ๒๙  ตันต่อวัน โดยในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาล
เมืองนครพนมได้สร้างสถานีกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู บนพ้ืนทีจํ่านวน ๗๗ ไร่ ต้ังอยู่ท่ี บ้านสุขเกษม ตําบล
โพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซ่ึงเปน็ระบบกําจัดขยะระบบหลุมฝังกลบ 

ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอยจังหวัดนครพนม ได้มีมติในการประชุม   ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Clusters) เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกลุ่ม
ท่ี ๑ มีเทศบาลเมืองนครพนมเป็นเจ้าภาพมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ภายในกลุ่ม จํานวน ๒๘ แห่ง มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นโดยเฉลีย่มากกว่า ๒๗๓ ตัน/วัน ปัจจุบนัมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จํานวน ๑๖ แห่งรวมเทศบาลเมือง
นครพนม ได้นาํขยะมูลฝอยมากําจัดที่  สถานีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองนครพนม รวมแล้วมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยทีน่ํามา   กําจัดเฉลี่ยประมาณวันละ ๕๐ ตัน/วัน หรือเดือนละ ประมาณ ๑,๕๐๐ ตัน ทําให้ปัจจุบนันี้
สถานีกําจัด   ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลเทศบาลเมืองนครพนมมีปริมาณขยะสะสมประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร เป็นเหตใุห้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(Clusters) ของเทศบาลเมืองนครพนม เร่ิมมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ฝงักลบขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณยะมูลฝอยที่
นํามากําจัดในแต่ละวัน ซ่ึงนบัวันจะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
นครพนมมากข้ึน 

ดังนัน้เพ่ือเปน็แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนมและ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อ่ืนในกลุ่มคลัสเตอร์ ซ่ึงเป็นปญัหาเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องรบีคําเนนิการ รวมถึง เปน็การแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวอย่างม่ันคงย่ังยืน หากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไข ภายในเวลาอันใกล้ก็จะทําให้สถานท่ีกาํจัดขยะของเทศบาลเมือง
นครพนมไม่สามารถกําจัดขยะด้วยการฝังกลบได้ต่อไป เทศบาลเมืองนครพนมในฐานะเปน็เจ้าภาพกลุ่มพ้ืนท่ีในการ
จัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Clusters) จึงได้จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
การแปรรูปเปน็พลงังานไฟฟ้าระบบปิดเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้น ซ่ึงเปน็การกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเปน็
กระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีที่  ทันสมัยเตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ (Stoke) เปน็เทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซ่ึงเปน็ไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
และ     แผนปฏบิัติการเทศบาลเมืองนครพนมสะอาด พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแปรรปู
ผลิตเปน็พลังงาน 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือแก้ไขปญัหาการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองนครพนมและกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูล

ฝอยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (Clusters) ท่ี ๑ ท่ีขาดแคลนพ้ืนท่ีท่ีจะใช้ในการกําจัดขยะ มูลฝอยชุมชน 
๒.เพ่ือมอบหมายให้เอกชนดําเนนิการหรือร่วมดําเนินการเก็บ ขน หรือกาํจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป

เปน็พลงังานไฟฟ้าระบบปิดที่ได้มาตรฐาน 
๓.เพ่ือลดปัญหาขยะลน้บ่อกําจัดขยะแบบฝังกลบ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความ เส่ียงต่อ

สุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากมลพิษของขยะมูลฝอยชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสถานกีาํจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู
เทศบาลเมืองนครพนม 

๔.เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามวาระแห่งชาติและแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 



-๘- 
 
๕ .เพ่ือประหยัดงบประมาณของเทศบาลเมืองนครพนมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทําให้      

สามารถนํางบประมาณส่วนดังกล่าวไปพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนมในด้านอ่ืนๆ 
 

๓.  รูปแบบของโครงการ 

เทศบาลเมืองนครพนม ทําความจกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะกับกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอย
ขององค์กรบกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) ท่ี ๑ ตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เรื่อง การทําความตกลงรวยมือกัน  จัดทําบริการสาธารณะขององค์กรบกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกาศวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลผ่อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(Clusters) ท่ี ๑ มอบหมายให้เอกชน บริหารและจัดการขยะมูลผ่อยชุมชนเปน็พลงังานไฟฟ้าระบบปิด ตามรูปแบบ
การลุงทุนรปูแบบ BOO ( Bulli-Own-Operate  ซ่ึงเอกซนจะต้องจัดหาแหลง่เงินทุนมาดําเนินการเองทัง้หมด 
ภายในระยะเวลาท่ีสัญญากําหนด โดยเอกขนไม่ต้องโอนสนิทรัพย์ให้กบัเทศบาลเมืองนครพนมเม่ือสิ้นสุดสัญญา   

๔.  สถานที่ดําเนินการ 

ในพ้ืนท่ีรัศมีไม่เกิน ๑ ตารางกิโลเมตรหรือในระยะท่ีเหมาะสมของท่ีต้ังสถานีกําจัดขยะมูลฝอย  และสิ่ง
ปฏิกูลเทศบาลเมืองนครพนม บ้านสุขเกษม ตําบลโพธ์ิตาก อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๕.  งบประมาณ 

ประมาณ ๑,๘๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเทศบาลเมืองนครพนมไม่      ต้องลงทุน
เองแต่เป็นการมอบหมายให้เอกชนเข้าดําเนินการในรูปแบบการลุงทุนรูปแบบ B๐๐ (Build-Own-operate) ซ่ึง
เอกชนจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนมาดําเนินการเองท้ังหมด ภายในระยะเวลาที่สัญญากําหนด โดยเอกชนไม่ต้องโอน
สินทรัพย์ให้กับเทศบาลเมืองนครพนมเม่ือลิ้นสุดสัญญา 

๖.  วิธดีําเนินการ 

๑. เทศบาลเมืองนครพนมในฐานะเป็นเจ้าภาพกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลผ่อยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Clusters) จัดทําโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเปน็พลังงานไพฟ้าระบบปิด 
เสนอนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๒. นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองนครพนม เพ่ือพิจารณาการขอทํากิจการนอก
เขตและการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะกับองค์กรบกครองส่วนห้องถิ่น   ๑๕ แห่งที่เป็นกลุ่ม
พ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) 

๓. จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๕ แห่งท่ี
เป็นกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) โดยองค์กร      ปกครองส่วน 

 



-๙- 

ท้องถิ่นที่เข้าร่วมกันจัดทําบริการสาธารณะจะต้องเสนอสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ ให้ความ
เห็นชอบด้วย 

๔. องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิตากเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการทํากิจการนอกเขต และให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพธิ์ตากรายงานผลเกี่ยวกับการทํากิจการนอกเขตให้เทศบาลเมืองนครพนม  ทราบ 

๕. .เทศบาลเมืองนครพนมทํารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการทํากิจการนอกเขต
และการดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด 

๖. เทศบาลเมืองนครพนมจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการ  ขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเปน็พลงังานไฟฟ้าระบบปิดแกป่ระชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวช้องในรัศมี     ๓  ตาราง
กิโลเมตร รอบที่ต้ังสถานีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองนครพนม 

๗. เทศบาลเมืองนครพนมเสนอผลการศึกษาโครงการต่อสํานักงานส่งเสรมิการปกครองส่วนห้องถิน่จังหวัด
นครพนม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยจังหวัดนครพนม   พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้ความเห็นในโครงการต่อไป 

๘ . จังหวัดนครพนมนําเสนอโครงการเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดการกลั่นกรองโครงการกําจัดมูลฝอยขององค์กรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น 

๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ความ
เห็นชอบโครงการ แล้วส่งคืนให้เทศบาลเมืองนครพนมเจ้าของโครงการ 

๑๐. เทศบาลเมืองนครพนม เจ้าของโครงการประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมดําเนินการตามโครงการ 
คัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยอนโุลม เสนอร่าง
สัญญาให้สํานกังานอัยการสงูสุดตรวจสอบ 

๑๑. สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นขอบร่างสญัญา 
๑๒. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตรวจสอบผลการพิจารณาคัดเลือกเอกชนและ 

ร่างสัญญาร่วมลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาท่ีผ่านการ
ตรวจพิจารณาของอัยการสูงสุดแล้ว 

๑๓. เทศบาลเมืองนครพนม ลงนามในสัญญาจ้างเอกชน และสรุปสาระสําคัญของโครงการฯ    ตามแบบ 
รายงานผลและการคัดเลือกเอกชนให้กรมส่งเสริมปกครองท้องที่ทราบ หลังจากที่ลงนามใน  สัญญามอบหมาย
เอกชน ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันลงนามสัญญา 
  



-๑๐- 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

โครงการดังกลา่วมีกําหนดระยะเวลา ๒๕ ปี แบ่งได้ ดังน้ี 
- ระยะเวลาเตรียมการขออนุญาต   ประมาณ ๑๒ เดือน 
- ระยะเวลาเตรียมการก่อสร้าง   ประมาณ ๖ เดือน 
- ระยะเวลาก่อสร้างและทดสอบการทํางาน  ประมาณ ๓๖ เดือน 
- ระยะเวลาตรวจสอบทดสอบการทํางาน  ประมาณ ๖ เดือน 
- ระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา   ไม่เกิน ๒๐ ปี 
หากคําเนินการในการขออนุญาตต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อสร้างและทดสอบระบบเสร็จสิน้ก่อนระยะเวลา  

๑๕ ปี ให้สามารถคําเนินการเดินระบบได้ทันที เพ่ือประโยชน์สูงสุขของโครงการ 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลเมืองนครพนม 

๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๙.๑.  ทางตรง (Direct Benefit) 

๑. สามารถกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ไม่มีขยะลันสถานีกํากัดขยะ                
๒. สามารถจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีสะสมในพ้ืนท่ีชองเทศบาลเมืองนครพนมและกลุ่มคลัสเตอร์ 
ให้หมดไป และสามารถนําพ้ืนท่ีสถานีกําจัดขยะฯมาใช้ประโยชน์อ่ืนได้ต่อไป 
๓. สามารถกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างย่ังยืนและยาวนาน  
๔. สามารถแก้ไขปัญหามลพิษด้านกลิ่น นํ้าเสีย อันเกิดจากการฝังกลบขยะ 
๕. เทศบาลเมืองนครพนม และองค์การบรหิารส่วนตําบลโพธ์ิตากท่ีต้ังโครงการไม่ต้องเสีย              
ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยตลอดโครงการ ฯ 
๖. เทศบาลเมืองนครพนม และองค์การบรหิารส่วนตําบลโพธ์ิตากท่ีต้ังโครงการ มีส่วนแบ่งรายได้        
ตามสัญญา/ข้อตกลงจากการรับกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน            
จังหวัดนครพนม 
๗. สามารถจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจากโครงการ ฯ 
๘. ก่อให้เกิดการจ้างงานในชมุชน 
๙. ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการฯจะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

  



-๑๑- 
 

๙.๒.ทางอ้อม (Indirect Benefit) 

๑. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่และเขตจังหวัดนครพนม ให้มีการ         
บริหารและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะและย่ังยืน โดยสามารถลด               
ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๒. การกําจัดขยะองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เป็นระเบียบมากข้ึน 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนรวมท้ังกระตุ้นจิตสํานึกของประชาชนในต้านการกําจัดขยะให้หมดไป
แบบย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔ . สามารถนําพ้ืนที่ บ่อขยะเดิมไปใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเอกชนที่ เข้ามารับสัมปทานโครงการฯ             
ต้องพ้ืนฟูบ่อขยะเดิมเป็นสวนสาธารณะแก่ชุมชน 

๕. ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เช่น เกิดหอพัก ,ร้านอาหาร เป็นต้น 
๖ . สร้างความรักความอบอุ่นในครัวเรือน อันเน่ืองมาจากสามี กรรยา ลูกหลานไม่ต้องไปทํางาน           

ต่างถิ่น 
 

           ลงช่ือ      นิวัต  เจียรวิริยบุญญา    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              ( นายนิวัต  เจียรวิริยบุญญา ) 
                                              นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 

 

ประธานสภา –   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (  WTE ) 
และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ระบบปิดโดยการ
แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนครพนม หรือไม่ถ้ามีเชิญ
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ  ท่านเห็นเห็นชอบกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ระบบปิด แบบ Waste to 
Energy (  WTE ) และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  
ระบบปิดโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเทศบาลเมือง
นครพนม โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม – เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือต้ังเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ 
ประธานสภา ฯ  – เรียนคณะบริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียตริและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบยีบน้ีผม 
  ขอมอหมายให้ทางคณะบริหารเป็นผู้ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายก ฯ  - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระน้ี ได้

เสนอเรื่องเพ่ือให้สภาพิจาณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือต้ังเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 

รายการท่ี ๑  
 โอนลด    จาก งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ รายจ่าย 
เพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่  งบประมาณก่อนโอน  ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลัง
โอน  ๓๘,๖๐๐  บาท  จํานวนงบประมาณที่ขอโอนในคร้ังน้ี  ๑๑,๔๐๐  บาท 
 

โอนเพ่ิม  ๑. จัดซ้ือครุภัณฑ์สาํนักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  ๓  ตัว ๆ ละ  ๓,๘๐๐ บาท รวมเงินท้ังสิ้น 
๑๑,๔๐๐  บาท  รายละเอียดดังน้ี 

- สามารถปรับระดับ สูง-ตํ่า ได้ 
- วัสดุหุ้มทําจากหนัง PVC 
- มีล้อเลื่อน 
- มีพนักพิงสูง พร้อมที่พักแขน 
- สีดํา 

ประธานสภา-   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม –  เห็นชอบเปน็เอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง 

รายการท่ี ๒ 

โอนลด  จากงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ รายจ่าย 
เพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ งบประมาณก่อนโอน  ๓๘,๖๐๐  บาท งบประมาณหลัง
โอน  ๑๗,๙๐๐  บาท จํานวนงบประมาณท่ีขอโอนลดครั้งนี้  ๒๐,๗๐๐  บาท 
  



-๑๓- 
 

โอนเพ่ิม  ๒) จัดซ้ือครุภัณฑส์ํานักงาน จัดซ้ือโต๊ะทํางาน  จํานวน  ๓  ตัว ๆ ละ  ๖,๙๐๐ บาท รวมเงินท้ังสิ้น 
๒๐,๗๐๐  บาท  รายละเอียดดังน้ี 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๖  ซม   
- มีล้ินชักเก็บเอกสาร 
- ผลิตจากไม้ 
- มีกุญแจล็อคเก็บเอกสาร 

ประธานสภา-   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม –  เห็นชอบเปน็เอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง 

รายการที่ ๓ 

โอนลดจาก งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์  
รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครภุัณฑ์ขนาดใหญ่ งบประมาณก่อนโอน  ๑๗,๙๐๐  บาท 
งบประมาณหลังโอน  ๑,๙๐๐  บาท จํานวนงบประมาณท่ีขอโอนลดครั้งนี้  ๑๖,๐๐๐  บาท 

 
โอนเพ่ิม ๓. จัดซ้ือครุภัณฑ์สาํนักงาน จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  จํานวน  ๔  ชุด เป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท  
รายละเอียดดังนี ้

- ขนาด  ๓.๖ x ๒.๓  เมตร  ประตูห้องทํางาน  จํานวน  ๑  ชุด 
- ขนาด  ๒.๘ x ๑.๘  เมตร  หน้าต่างห้องทํางาน  จํานวน  ๒  ชุด 
- ขนาด  ๒.๐๐ x ๒.๐๐  เมตร  หน้าต่างห้องทํางาน  จํานวน  ๑  ชุด 

ประธานสภา-   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม –  เห็นชอบเปน็เอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง 

รายการท่ี ๔ 
โอนลดจาก งบกลาง  ประเภทเงินสํารองจ่าย งบประมาณก่อนโอน  ๒๑๖,๖๘๕.๐๐ บาท  งบประมาณหลังโอน  
๑๖๒,๒๘๕  บาท จํานวนงบประมาณท่ีขอโอนลดครั้งน้ี   ๕๔,๐๐๐  บาท 

  



- ๑๔ – 
 

โอนเพ่ิม  ๔) จัดซ้ือครุภัณฑส์ํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ตํ่ากว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู  
จํานวน ๒  เครื่อง  ๆ  ละ  ๒๗,๒๐๐  บาท  รวมเงินทั้งสิ้น  ๕๔,๔๐๐  บาท  รายละเอียดดังน้ี 

-  ขนาดไม่กว่า ๑๘,๐๐๐ บีทยูี 
- ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมค่าติดต้ัง 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
- เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

โรงงานเดียวกัน 
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
- การติดต้ังประกอบด้วย สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ 

เมตร 

ประธานสภา-   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม –  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่องอื่นๆ ( ถ้าม ี) 

ประธานสภา – ในระเบียบวาระน้ี มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามคณะบริหารเชิญครับ 

นายสุนทร- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอ 
อนุญาตสอบถาม๑.เรื่องงบประมาณ  ประจําปี ๒๕๖๕  เข้ามาบ้างแล้วรึยังครับ มีโครงการใดบ้าง
ท่ียังไม่ดําเนินการครับ ๒. เรื่องไฟฟ้าถนน ม.๓ หลังจากการก่อสร้างถนนลาดยางท่ีผ่านมาทําให้
ไฟฟ้าถนนดับ ผมอยากให้ทาง อบต.ดําเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

ปลัด- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอ
ตอบแทนทางคณะบริหารครบั  ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจําปี  ๒๕๖๕  มีงบลงทุน จํานวน ๒  
โครงการครับ  คือโครงการจัดซ้ือรถยนต์และโครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ครับ รถจักรยานยนต์
จัดซ้ือแล้ว สําหรับรถยนต์กําลังดําเนินการครับ 

นายก- เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองนายก  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับ
เรื่องไฟฟ้าถนน  ผมจะมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ประสานการไฟฟ้าเข้าดําเนินแก้ไขครับ   

นายประพาส- ท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากให้
ทางคณะบริหารทําท่อระบายนํ้ารูปตัวยู  ความยาวประมาณ  ๗๐  เมตร ตรงบริเวณหน้าบ้านนาง
บานเย็น  ธงยศ  ถึงบ้านนายธวัธชัย  สิงค์คะ  ผมขอให้ต้ังในปีงบประมาณปี ๖๖  ครับ 

  



-๑๕- 
 

นายก-  ท่านประธานสภา    สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการทําข้อบัญญัติปี ๖๖ 
น้ันทางคณะบริหารกับกองช่างคงต้องออกสํารวจใหม่อีกคร้ัง  ผมอยากให้ทิศทางนํ้าไหลข้ามถนน
ออกมาสู่ห้วยแคน  ผมไม่อยากให้นํ้าไหลลงท่ีนาของประชาชน  ถ้านํ้าท่วมนาก็จะเกิดปัญหา
ตามมาอีกครับ 

นายมานพ- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เนื่องจาก
มีหนังสือแจ้งขอ้มูลข่าวสาร  จํานวนมาก  ผมอยากให้มีการสื่อสารข้อมูลของ  อบต.หนองย่างช้ิน
สื่อสารทางหอกระจายข่าวของ อบต.เองเลยจะได้รวดเร็วสามารถทําได้หรือไม่ 

พ.จ.ท.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตอนน้ีหอ
กระจายข่าวของ อบต.ไม่มีครับ มีแต่ฮอร์นอย่างเดียวใช้งานไม่ได้  ถ้า อบต.มีงบประมาณเพียงพอ
ผมขอแนะนําให้ทําเป็นหอกระจายข่าวไร้สายซ่ึงการสื่อสารจะท่ัวถงึแต่จะใช้งบประมาณเยอะ
พอสมควรฝากไว้ให้พิจารณาครับ 

นายมานพ- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่องรถ
กระเซ้าก็จําเป็นผมอยากทราบว่า อบต.เราจะจัดซ้ือปีไหนครับ  

นายก- เรียนท่านประธานสภา    สมาชิกผู้ทรงเกยีรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  รถกระเซ้าผมก็เห็นว่า
มีความจําเป็นถ้างบประมาณ มีเพียงพอผมก็อยากต้ังงบประมาณไว้ปี ๒๕๖๖  ครับ 

นายประพาส- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สําหรับ
รถกระเซ้าท่ีท่านนายกอยากจัดซ้ือ  ผมเห็นด้วยกับท่านนายกครับ  ถ้างบประมาณมีเพียงพอผม
อยากให้ท่านพิจารณาซ้ือรถดับเพลิงด้วยครับ 

นายศรีวิชัย-      ท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาต
สอบถามครับ ๑. เรื่องถังขยะ  ประชาชนฝากถามมาว่า  อยากให้ อบต.จัดซ้ือถังขยะเพิม่ 
๒.คณะกรรมการหมู่บ้าน ม..๔  อยากให้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะหลังวัดป่า    
ตอนนี้รกมากครับ 

ปลัด - ท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่องถังขยะ 
อบต.แจกให้เฉพาะผู้ท่ีย่ืนคํารอ้งเข้าร่วมโครงการครับ 

นายก- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สําหรับ
เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะหลงัวัดป่า  แล้วผมจะหาแนวทางดําเนินให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากที่สาธารณะให้คุ้มค่าท่ีสุดครับ 

นายมานพ -   ท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมอยากขอ
ความร่วมมือกับทางท่านสมาชิกทุกท่าน  ขอให้ทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรม ของ อบต.ที่ร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันครับ 

 
  



-๑๕- 
 

พ.จ.ท.ไพรสน - เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเดือน
หน้าจะเริ่มจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจําปี  ๒๕๖๖ สําหรับเรื่องถังขยะถา้จะจัดซ้ือใหม่
ถือเป็นเรื่องดี  แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ดี  เพราะต้องแก่ท้ังระบบ  คือต้องแก้ไขปัญหาต้ังแต่ต้น
ทาง สําหรับเรื่องรถกระเซ้ากับรุดังเพลิง  ถ้าจะต้ังงบประมาณจัดซ้ือในปีเดียวกันคงเป็นไปได้ยาก
เพราะงบประมาณมีจํากัด เพราะฉะน้ันต้องจัดซ้ือปีละคัน  สําหรับเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะ หลังวัดป่า  ผมคิดว่าต้องมีการจัดเวทีพูดคุยอย่างเป็นทางการ  เพ่ือหามติร่วมกันว่าจะ
ใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่าทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน 

นายอํานาจ - เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอ
สอบถามเร่ืองไฟฟ้าโซลาเซล  ชํารุดแล้วร้ือถอนได้หรือไม่ 

พ.จ.ท. ไพสน- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอ
ช้ีแจงเร่ืองไฟฟ้าโซลาเซล  การติดต้ังต้องถูกทิศทาง  ไม่มีต้นไม้บดบัง  อีกอย่างโซลาเซล ของเรา
เป็นแบบเหมาะกับสวนหย่อมมากกว่าไฟถนน ตามหลักของโซลาเซลถ้ามีไฟฟ้าถึงก็ไม่ควรใช้โซลา
เซลเพราะไม่คุ้มค่า  ไฟฟ้าไม่ถึงจงึใช้ครับ 

กํานัน- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ทาง
อําเภอฝากแจ้งมาคะว่าขยะริมถนนในเขตตําบลหนองย่างช้ิน อยากให้ อบต.  ออกจัดเก็บอย่าง
น้อยเดือนละครั้งสามารถเก็บได้หรือไม่คะ  สําหรับเรื่องถังขยะเคยคุยกันแล้วตําบลเราไม่อยากให้
มีถังขยะ  อยากให้ประชาชนนําขยะใสถุ่งดํานําออกมาวางไว้หน้าบ้านเฉพาะวันท่ีมีรถออกไปเก็บ
เท่าน้ัน  เพราะการบริหารจัดการขยะท่ีดีคือ  มีจํานวนขยะน้อยที่สุด  ไม่ใช่มีถังขยะทีส่วยท่ีสุดคะ 

นายก- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การ
จัดเก็บขยะริมถนนทางหลวงผมจะให้ทาง จนท. อบต. หนองย่างช้ิน จิตอาสาออกเก็บเดือนละครัง้  
สําหรับไฟฟ้าโซลาเซลผมจะให้กองช่างออกไปตรวจสอบอีกครั้งครับ 

พ.จ.ท.ไพรสน- เรียนท่านประธานสภา  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกสําหรับเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ  อบต.เคยซ้ือถังขยะเปียกแจกทุกครัวเรือนแล้ว  การบริหารจัดการขยะท่ีดีคือ  
ทุกครัวเรือนต้องไม่มีถังขยะท่ีหน้าบ้าน  มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  นําขยะมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ท่ีสุด ผมขอฝากทางคณะบริหาร  ทําอย่างไรจึงจะทําให้ประชาชนมีวินัย  มีการบริหารจัดการขยะ
ท่ีดีครับ   

  



-๑๗- 

 

ประธานสภาฯ  เรียน  คณะบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม สําหรับ
ผมขอขอบคุณทุกท่าน  ท่ีให้ความร่วมมือทําให้การประชมุสําเร็จด้วยความเรียบร้อย  สําหรับวันน้ี
ผมขอปิดประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําปี  ๒๕๖๕  แต่เพียงแค่น้ีครับ  

 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
 

( ลงช่ือ )        รังสฤษด์ิ   อินทร์ติยะ   ผู้บันทึกการประชุม 
                  ( นายรังสฤษด์ิ   อินทร์ติยะ ) 
                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน 
 

( ลงช่ือ )   ชาญชัย  พลโลก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     ( นายชาญชัย  พลโลก ) 
           ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองย่างช้ิน 
      
        ( ลงช่ือ )       สุนทร  โกพล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          ( นายสุนทร  โกพล )   
   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

( ลงช่ือ)        ศรีวิชัย  ขุนศรี     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นายศรีวิชัย  ขุนศรี  ) 

                        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม / เลขานุการ 

( ลงช่ือ)   ภักดี  ไชยราช     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     ( นายภักดี  ไชยราช ) 

                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  


